

# BẢN TIN TỔNG HỢP THÁNG 03 NĂM 2023



## Chủ điểm bản tin:

- Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 03/2023
- Tình hình Kinh tế trong tỉnh
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với thanh niên
- Tin Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
- Tin khác

<b>STT</b>	<b>MỤC LỤC</b>	<b>TRANG</b>
1	Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; sự phát triển của thành phố Đông Hà sẽ kéo theo sự phát triển cho các địa phương trong tỉnh	2
2	Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Tập trung xử lý các vụ việc kéo dài, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến đồng người	3
3	Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Khu bến cảng Mỹ Thủy và Khu công nghiệp Quảng Trị 1 là hai nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong năm 2023	4
4	Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4	6
5	Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên	8
6	UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư Hà Lan về Tổ hợp nhà máy chế biến gỗ	10
7	UBND tỉnh nghe báo cáo ý tưởng nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị tại huyện Hải Lăng	11
8	Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống	12

## **PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH NGUYỄN ĐĂNG QUANG; SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ SẼ KÉO THEO SỰ PHÁT TRIỂN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH**

Ngày 06/3/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì phiên làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng thời cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII về xây dựng và phát triển TP. Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Bí thư Thành ủy Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự làm việc.

Kết luận phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2023, đặc biệt là các chỉ tiêu lâu dài cho sự phát triển bền vững của thành phố, đồng thời tiếp thu các kiến nghị của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: TP. Đông Hà là trung tâm tỉnh lỵ, là hình ảnh của tỉnh Quảng Trị cho sự phát triển; sự phát triển của thành phố sẽ kéo theo sự phát triển cho các địa phương trong tỉnh.

Trên lĩnh vực giáo dục, cần bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để thực hiện, trong đó lưu ý có giải pháp đầu tư các mô hình trường trọng điểm chất lượng cao ở các bậc đào tạo để thu hút học sinh, tạo sự lựa chọn công bằng cho phụ huynh.

Đối với các chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết của HĐND tỉnh, cần tập trung thực hiện, đặc biệt xây dựng lộ trình cụ thể, trong đó 2 chỉ tiêu bao gồm nhà tang lễ, nhà máy xử lý rác thải sớm hoàn thành để TP. Đông Hà đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025.

[Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-nguyen-dang-quang-su-phat-trien-cua-tp.-dong-ha-se-keo-theo-su-phat-trien-cho-cac-dia-phuong-trong-tinh](https://tinhuyquangtri.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-nguyen-dang-quang-su-phat-trien-cua-tp.-dong-ha-se-keo-theo-su-phat-trien-cho-cac-dia-phuong-trong-tinh)

## **BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG: TẬP TRUNG XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC KÉO DÀI, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC VỤ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐÔNG NGƯỜI**

Ngày 8/3/2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Lê Quang Tùng chủ trì phiên làm việc với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương để nghe báo cáo quá trình giải quyết các đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tham dự phiên làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các UVTVTU, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực, đối tượng có đơn thư kiến nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 7 đơn thư kiến nghị tồn đọng, phức tạp, kéo dài bao gồm: kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất ở của bà Nguyễn Thị Dục, ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh; đơn thư kiến nghị của ông Hoàng Minh Tuấn, ở Khu phố 1, phường Đông Giang, TP. Đông Hà; cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh kiến nghị giao đất rừng theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 3/8/2012 của UBND tỉnh; kiến nghị về đất đai của bà Hồ Thị Xuân, trú tại 56 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho rằng số lượng các đơn thư kiến nghị của công dân tồn đọng, phức tạp, kéo dài không nhiều, chủ yếu liên quan đến đất đai, nhưng tiềm ẩn yếu tố mất an ninh trật tự. Chính vì vậy, việc xử lý các đơn thư, kiến nghị của công dân cần phải được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trước đây trên địa bàn có những vụ việc phức tạp, đông người nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa Nhà nước và công dân.

Trong đó, các bài học kinh nghiệm được rút ra đó là công tác đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các vụ việc; chất lượng phối hợp, tham mưu giải quyết của các sở, ngành, địa phương; đánh giá tổng thể, khách quan các kiến nghị và làm rõ nguyên nhân để đưa ra hướng giải quyết thấu tình đạt lý.

Để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp hiện nay cần nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo để đảm bảo quyền lợi công dân.

Bên cạnh đó, tập trung xử lý các vụ việc kéo dài, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến đông người. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, thực hiện đúng các quyền mà pháp luật cho phép liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Có như vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc phức tạp mới được giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi công dân, ổn định tình hình, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

<https://tinhuyluongtri.vn/bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-tap-trung-xu-ly-cac-vu-viec-keo-dai-dac-biet-la-cac-vu-viec-lien-quan-den-dong-nguoi>

## **BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG; KHU BẾN CẢNG MỸ THỦY VÀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 1 LÀ HAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023**

Sáng ngày 14/3/2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương tham dự làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng biểu dương Ban Quản lý KKT tỉnh trong thời gian đã nỗ lực giải quyết khối lượng công việc tương đối lớn, trong đó có những phần việc khó liên quan công tác GPMB thực hiện các dự án động lực cấp tỉnh.

Căn cứ tình hình, tiến độ triển khai của các dự án, thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án động lực trong các khu công nghiệp (KCN), KKT.

Trong đó phải xác định tăng cường làm tốt hơn nữa công tác CCHC, tạo sự đột phá để cải thiện môi trường đầu tư. “Cải cách hành chính phải thực hiện như thế nào để mỗi vị trí công việc đều phát huy hiệu quả thực thi công vụ, thậm chí nếu cần thì tính đến giải pháp hoán đổi các vị trí công việc cho nhau để nâng cao chất lượng công tác.

Ngoài ra, đối với những phần việc khó như thẩm định dự án, cần tính đến cơ chế mời các chuyên gia, các công ty tư vấn hỗ trợ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ này để nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đối với dự án đang triển khai thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh rà soát các công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, cần hoàn thành trong năm 2023 để chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án theo quy định. Rà soát điều chỉnh quy hoạch KKT Đông Nam, các quy hoạch liên quan như dự trữ khoáng sản, rừng để có quy hoạch tổng thể phát triển dài hạn.

### **Xây dựng chính sách GPMB đồng bộ, thống nhất**

Đồng tình với ý kiến của các đại biểu là công tác GPMB, thủ tục đất đai là điểm nghẽn lớn nhất trong triển khai thực hiện các dự án động lực cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần phải xây dựng chính sách GPMB đồng bộ, thống nhất cao đối với tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh để hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai liên quan đến dự án.

Đồng thời có cơ chế xử lý linh hoạt, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về đất đai. Trong năm 2023, Ban Quản lý KKT tỉnh cần ưu tiên lựa chọn các công việc quan trọng để điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong đó lưu ý hai nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện là dự án Khu công nghiệp Quảng Trị 1 và Khu bến cảng Mỹ Thủy để sớm hiện thực hóa các dự án,

**Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền**

tạo điểm nhân tiếp tục thu hút đầu tư vào các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh trong những năm tới.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã đi kiểm tra thực địa tiến độ triển khai các dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và Khu công nghiệp Quảng Trị 1.

Nguồn: <https://tinhuyluongtri.vn/bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-khu-ben-cang-m%E1%BB%B9-thuy-va-khu-cong-nghiep-quang-tri-1-la-hai-nhiem-vu-trong-tam-can-uu-tien-thuc-hien-trong-nam-2023>

## BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUÂN KHU 4

Chiều ngày 30/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về triển khai công tác phối hợp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng năm 2023.



Tham dự đoàn công tác về phía Quân khu 4 có Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cùng lãnh đạo tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương cũng như chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh.

Diễn tập tỉnh năm 2023 có 2 nội dung là diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự diễn ra cùng một thời điểm với quy mô lớn, liên quan đến tất cả các lực lượng, đơn vị, do đó đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm theo dõi, phối hợp chỉ đạo để tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tham gia phối hợp các hoạt động, nhiệm vụ theo hiệp đồng của tỉnh. Quảng Trị là địa bàn chiến lược trong khu vực, trong nước, đề nghị Quân Khu 4 xem xét các phương án diễn tập cũng như đưa vào sử dụng thực binh các loại vũ

**Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền**

khí hiện đại cả trên tuyến biên và tuyến biên giới trong bối cảnh mới cũng như hỗ trợ kinh phí và các loại vũ khí cho tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sau cuộc họp này, tỉnh sẽ làm việc với các sở, ngành, địa phương để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Hà Thọ Bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh cũng như trao đổi, thống nhất các kiến nghị của tỉnh tạo điều kiện để Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Hà Thọ Bình cũng gợi ý một số phương pháp, cách làm để triển khai thực hiện hiệu quả, kế hoạch, nội dung diễn tập đề ra, đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho người dân trước các luận điệu xuyên tạc chống phá của thế lực thù địch...

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1680183463879>



## THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN

Ngày 22/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”.



*Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham dự buổi đối thoại tại điểm cầu Quảng Trị*

Dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một số ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đông đảo thanh niên toàn quốc.

Tại điểm cầu Quảng Trị, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, nhấn mạnh: Đây là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng đất nước. Hội nghị cũng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên.

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả cuộc đối thoại; ấn tượng với những chia sẻ, suy nghĩ, trăn trở, lo toan của các đại biểu; những câu hỏi chân thành, trách nhiệm, đúng, trúng với các vấn đề quan tâm của thanh niên; và các câu trả lời, giải đáp, giải pháp để thanh niên, thế hệ trẻ Việt Nam phát triển tốt hơn, làm tốt hơn nữa công tác thanh niên trong thời gian tới đây.

---

**Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền**

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ với thanh niên: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, “Thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà”, Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng tin tưởng rằng các thế hệ thanh niên sẽ tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc, nhân dân cần; luôn giữ vững mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khát vọng vươn lên mọi lúc, mọi nơi, bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trách nhiệm với chính mình, gia đình, xã hội, cống hiến hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam hạnh phúc, ấm no.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/167950442817>

## UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ HÀ LAN VỀ TỔ HỢP NHÀ MÁY CHẾ BIẾN

Ngày 21/3/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn VidaXL (Hà Lan) về khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Tổ hợp nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.



Tại buổi làm việc, ông Gerjan den Hartog, Tổng Giám đốc Tập đoàn VidaXL đã trao đổi các nội dung về việc tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà máy sản xuất, chế biến đồ gỗ tại Quảng Trị với tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 50 ha, dự kiến công suất hoạt động khoảng 400.000 – 500.000 tấn gỗ (tràm)/năm, dự án sẽ giải quyết việc làm cho 3.000 – 4.000 lao động. Tổng vốn đầu tư dự án 50 triệu USD, chia làm 2 giai đoạn. Nếu lựa chọn được địa điểm phù hợp, Tập đoàn cam kết sẽ tiến hành thủ tục xin đầu tư, khởi công trong năm 2023 và hoàn thành trong 12 tháng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đồng ý chủ trương đến tìm hiểu, phát triển Tổ hợp nhà máy chế biến gỗ với công nghệ hiện đại của nhà đầu tư đến từ Hà Lan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh đây là lĩnh vực mà tỉnh đang có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư. Đặc biệt, Quảng Trị là một trong những trung tâm về gỗ rừng trồng của cả nước, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm đạt hơn 1 triệu m<sup>3</sup>. Bên cạnh đó, nguồn lao động cũng như quỹ đất của tỉnh còn dồi dào, phù hợp cho phát triển sản xuất.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1679388546558>

## UBND TỈNH NGHE BÁO CÁO Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TẠI HUYỆN HẢI LĂNG

Ngày 16/3/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng, địa phương để nghe nhà đầu tư báo cáo ý tưởng nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị tại huyện Hải Lăng.



Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án trên địa bàn thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng) gồm: Đầu tư xây dựng Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh và Khu đô thị phía Nam thị trấn Diên Sanh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chấp thuận ý tưởng nghiên cứu đầu tư xây dựng 2 dự án khu đô thị tại huyện Hải Lăng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại - Dịch vụ Phương Thảo.

Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Hải Lăng, các ngành chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết dự án sao cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, huyện. Bên cạnh đó cần sớm hoàn tất danh mục thu hồi đất và báo cáo để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp dự kiến vào tháng 7/2023.

Quá trình thực hiện, phía nhà đầu tư phải tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục trình tự pháp luật về đấu thầu để dự án sớm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1678979785996>

## NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CUỘC SỐNG

Chiều 31/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia 2021-2025 “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045)”.

Dự và chủ trì Hội nghị có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình.

Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình nghiên cứu này là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần thiết, nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đã chỉ đạo và giao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì triển khai Chương trình “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045)”, mã số KX.02/21-25.

Chương trình tập trung nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay; Nghiên cứu toàn diện, hệ thống và sâu sắc nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết, đánh giá thực tiễn nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng của Người trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1986 đến nay, chỉ rõ thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, đúc kết bài học kinh nghiệm, xác định những vấn đề đặt ra; đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp, kiến nghị tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, kết quả nghiên cứu của Chương trình sẽ là một hệ thống các luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trực tiếp phục vụ việc xây dựng dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học - thực tiễn cho việc bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, phải coi chương trình này là một chương trình mẫu mực về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung luận cứ khoa học - thực tiễn cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, cần lựa chọn những chuyên gia, người có kinh nghiệm, am hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là về đường lối

---

**Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền**

đổi mới tham gia Chương trình. Việc nghiên cứu Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia này có vị trí, vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục định hướng cho sự phát triển của dân tộc, cũng như triển khai vận dụng vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

“Thành công của công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới cũng phụ thuộc vào việc chúng ta vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.

Nguồn: <https://hcma.vn/tin-tuc-su-kien/nghien-cuu-van-dung-va-phat-trien-sang-tao-tu-tuong-ho-chi-minh-trong-cuoc-song-32114.html>